

ท 2969

# เตลีโฆส

ฉบับที่ 17,882 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2541

หน้า 12



# พริก...ผักรสชาติเผ็ด!

กฤติยา มลาसानต์

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**พริก** เป็นผักชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อน ซึ่งแหล่งผลิตพริกที่สำคัญในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย เกาหลี และปาปัวนิวกินี สำหรับประเทศไทยแล้ว "พริก" นับเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง

เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคพริกโดยนำมาใช้ประกอบอาหารประจำวัน หรือใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคบางชนิด ทั้งนี้เพราะว่าพริกเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหาร มีสีและรสชาติที่ไม่มีพืชชนิดใดเสมอเหมือน

การจำแนกพันธุ์พริกในประเทศไทย แบ่งออกเป็น

1. ตามความเผ็ด คือ ประเภทที่มีรสเผ็ดกับไม่มีรสเผ็ด พริกที่มีรสไม่เผ็ด ได้แก่ พริกหวาน พริกหยวก และพริกใหญ่ ส่วนพริกที่มีรสเผ็ด ได้แก่ พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ และพริกขี้หนูเม็ดเล็ก
2. ขนาดของผล คือ พริกขนาดใหญ่หรือพริกใหญ่ และพริกเล็กหรือพริกขี้หนู

สำหรับแหล่งผลิตพริกที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่งประเภทของพริกตามแหล่งต่าง ๆ ออกเป็น

1. พริกใหญ่ แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย และราชบุรี เป็นต้น
2. พริกเล็ก แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร อุบลราชธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

การปลูกพริกในประเทศไทยแบ่งเป็น การปลูกพริกไร่และการปลูกพริกสวน การปลูกพริกไร่ ส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ การปลูกจึงต้องอาศัยน้ำฝน พันธุ์พริกส่วนใหญ่มีกทนแล้ง ส่วน การปลูกพริกสวน ส่วนใหญ่มักจะเป็นแหล่งที่มีการควบคุมระยะเวลาการปลูก ลักษณะของผลผลิตและปริมาณการผลิตค่อนข้างดีว่าการปลูกพริกไร่แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าด้วย

พริกเป็นพืชวันสั้น แต่ในประเทศไทยผลกระทบของช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของพริกมีน้อยมาก เพราะโอกาสที่ช่วงแสงจะยาวกว่า 12 ชั่วโมงมีน้อยกว่า ส่วนใหญ่แล้วความยาวของช่วงแสงในประเทศไทยต่ำกว่า 12 ชั่วโมง พริกที่นิยมปลูกในประเทศไทยแม้ว่าจะทนแล้ง แต่ในขณะที่กำลังเจริญเติบโตจะได้รับน้ำหรือน้ำฝนประมาณ 100 มิลลิเมตรต่อเดือน แต่พริกไม่ชอบสภาพที่น้ำขังแฉะ ถ้าฝนตกมีน้ำขังแฉะเกินกว่า 24 ชั่วโมง อาจจะทำให้พริกเฉาตายได้ ประเทศไทยสามารถปลูกพริกโดยทั่วไปทุกภาคของประเทศตลอดปี ซึ่งผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ ส่วนที่เหลือจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น พริกแห้ง และพริกสด

**พริกแห้ง** ประเทศไทยมีการนำเข้าพริกแห้งจากจีน สหรัฐอเมริกา และสเปน ในรูปของพริกแห้งและพริกป่น ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ พริกใหญ่ ส่วนสาเหตุที่นำเข้านั้นเนื่องจากพริกแห้งที่นำเข้านั้นคุณภาพดี เมล็ดน้อย เนื้อหนา สีสวย ไม่เผ็ดจัด และราคาถูกกว่าภายในประเทศ สำหรับการส่งออกนั้นเฉลี่ยมีการส่งออกปีละ 1,000 ตัน ประเทศผู้รับซื้อ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย เกาหลี ออสเตรเลีย และอิสราเอล ชนิดของพริกที่ส่งออกได้แก่ พริกใหญ่ พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ และพริกขี้หนูเม็ดเล็ก

สำหรับคุณภาพของพริกแห้งที่ส่งออกไปต่างประเทศ แบ่งลักษณะพริกส่งออกเป็น 2

ประเภทคือ

1. พริกขี้หนูเล็ก ส่วนใหญ่จะส่งออกไปพริกขี้หนูที่มีความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร มีการเด็ดก้านออกเรียบร้อยแล้วสีผิวส้ม ไม่มีรอยตำหนิจากโรคแมลง ความชื้นต่ำ
2. พริกขี้ฟ้าแห้ง ลักษณะพริกชนิดนี้ที่ส่งออกไปส่วนใหญ่มีลักษณะ คือ เนื้อผลหนา สีแดงเข้มสม่ำเสมอ จำนวนเมล็ดน้อย รสชาติไม่เผ็ดจัด ไม่มีรอยตำหนิจากโรคแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกุ้งแห้ง

คุณภาพพริกแห้งที่ตลาดในประเทศต้องการนั้นจะแตกต่างกันไปตามขนาดของพริก ซึ่งโดยปกติแล้วพริกขี้หนูเม็ดเล็กเกรดจะสูงที่สุด



สำหรับลักษณะต่าง ๆ ของพริกที่ตลาดนิยมมีลักษณะดังนี้ (ดูตามตาราง)

พริกสดประเทศที่ซื้อพริกสดจากประเทศไทย ได้แก่ มาเลเซีย ได้เห็นประเทศในกลุ่มละติน อเมริกา และประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ลักษณะพริกที่มีการส่งออกสดส่วนใหญ่ ได้แก่ พริกพันธุ์หัวเรือกั๊ด เฉพาะพริกสีแดงล้วน และคัดสิ่งแปลกปลอมปนและพริกที่มีตำหนิออก พริกสดที่ตลาดใน

ชนิดพริก	ชื่อพันธุ์	ลักษณะของพริกคุณภาพดี
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่	● หัวยี่หนุ, จีนดา, จีนดาออกสน, จีนดาถาดหญ้า, ตุ่ม	● สีแดงเข้ม ● ก้านสีเขียวทองขณะที่แห้งแล้ว ● ผิวไม่ขุ่น
พริกขี้หนูเม็ดเล็ก	● พันเมือง, พริกกะเหรี่ยง	● ขนาดสม่ำเสมอ ● มีกลิ่นหอม
พริกใหญ่แห้ง	● พริกมันพริ้อ ● พริกมันบางข้าง ● พริกตากฟ้า	● สีแดงเข้มผิวไม่ขรุขระ ● ก้านสีเขียวทองขณะแห้งแล้ว ● ความชื้นไม่สูง เนื้อหนา เมล็ดน้อย ขนาดยาวประมาณ 10 ซม. ● ความเผ็ดไม่เผ็ดจัด

ประเทศต้องการ คือ

สำหรับปัญหาของการผลิตพริกในประเทศไทย คือ

1. พันธุ์ พริกชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ปลูกยังมีความหลากหลาย พริกบาง

ชนิดพริก	ชื่อพันธุ์	ลักษณะของพริกคุณภาพดี
พริกขี้หนู	● จีนดา, หัวเรือ	● ไม่มีเมล็ดงักดูพิชทำตาย ● สด ● เนื้อหนา
พริกชี้ฟ้า	● พันธุ์พื้นเมือง	● เนื้อหนา ผิดตรง ● สีเข้ม แดงเข้ม เขียวเข้ม ● เก็บได้ทน
พริกหยวก	● พันธุ์พื้นเมือง, บางบัวทอง	● สีเขียวอ่อน, ขนาดสม่ำเสมอ ● ผักเนื้อหนา ตรง
พริกหวาน	● พันธุ์การ์ดิฟอร์นีอีร์วันเดอร์	● มีขนาดโตสม่ำเสมอ

ชนิดให้ลักษณะผลผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

2. ด้านการเกษตรกรรม ยังขาดข้อมูลที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมในแต่ละแหล่ง

3. ด้านอารักขาพืช เกษตรกรยังใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก

4. วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูป พบว่ายังมีชีวิตที่เสียหายทำให้ได้พริกที่คุณภาพต่ำ

(ข้อมูลจาก : วารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2540)